






สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
22 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
ยืนยันยังใช้ฟ้าทะลายโจรยังได้ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, แนวหน้า, hfocus, sondhitalk) - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แถลงภายหลังการประชุมวิชาการ “สมุนไพรรักษาโควิด-19” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรยังใช้ได้ดี ไม่เฉพาะรักษาโรคโควิด 19 เท่านั้น แต่ยังใช้ได้เป็นใช้หวัดใหญ่และหลายโรคที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอแนะวันนี้คือ ฟ้าทะลายโจรเป็นทางเลือกให้ได้ ส่วนที่ผลงานวิจัยออกมาว่าไม่ได้ผลนั้น ขึ้นกับการออกแบบงานวิจัย ระยะเวลาที่ทำงานวิจัย และบริบทขณะนั้น บริบทงานวิจัยขึ้นนี้ที่บอกว่าไม่ได้ผลเพราะได้วัคซีนมาไม่ต่ำกว่า 2-3 เข็มแล้ว คนได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วมีผลช่วยลดความรุนแรงและมาถึงวันนี้เปิดประเทศ ดำเนินชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น การวัดผลจากการเกิดปอดอักเสบอย่างเดียว น่าจะไม่เพียงพอในการตอบว่าได้ผลหรือไม่ได้ผล	-
 กัญชา	
เสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา ส่งเสริมด้านแพทย์-เศรษฐกิจ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ nationtv - นายวิเชียร ศรีสุด นายกสสมาคมสร้างสรรค์เกษตรกรไทย พร้อมด้วยประชาชนผู้ริเริ่มเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง แห่งชาติ ยื่นหนังสือถึงนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.กัญชา-กัญชง ที่ผ่านการรับฟังความเห็นจากตัวแทนเกษตรกรและประชาชนทุกภูมิภาค ตั้งแต่ปี 2565 และนำเสนอหาในร่างกฎหมายกัญชา ที่เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย มาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นร่างกฎหมายที่ตรงตามเจตนารมณ์และความต้องการของประชาชน ทั้งในแง่ของการควบคุมโทษ และการส่งเสริมในภาคเกษตรกร การวิจัยที่ทำให้กัญชาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้าไปเป็นคณะกรรมการระดับชาติ ส่งเสริมให้มีกองทุนพัฒนากัญชาแห่งชาติ ขอให้สภาผู้แทนราษฎรรับไว้พิจารณาตามขั้นตอน	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
โครงการรณรงค์ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, acnews, hfucos) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ที่ รพ.มหาราชชนนครศรีธรรมราช เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีปัญหาสูญเสียฟันทั้งปากสูงสุดในประเทศ ช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น	-
ดูแลสุขภาพพระสงฆ์-ผู้นำศาสนา ภาคเหนือ/ใต้ สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ChiangmaiNews, ThailandPlus) - สธ. ร่วมกับ มูลนิธิ รพร. และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมถวายการดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และผู้นำทางศาสนาในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ รวม 440 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยภาคเหนือ มีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิ รพร. เป็นประธานเปิดโครงการฯ ที่ ธรรมสภาเดชะ ไกรศรี (ศาลาหลวง) วัดภูเก็ท อ.ปัว จ.น่าน สำหรับภาคใต้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการฯ ที่ รพร.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช	-
MOU ยุกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ผู้จัดการ - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมกับ พล.ต.อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ลงนาม MOU ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ สธ. รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ระบบข้อมูล และทักษะเฉพาะด้านของบุคลากร สร้างความเชื่อมั่น	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ให้กับประชาชน นำไปสู่ระบบสุขภาพดิจิทัลที่เอื้อประโยชน์ทั้งต่อประชาชน ผู้รับบริการ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย	
<p>สธ. พัฒนาสมรรถนะนักบริหารระดับกลาง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) รุ่นที่ 36 กลุ่ม 2 จำนวน 54 คน ที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.นนทบุรี มุ่งเน้นเสริมสร้างภาวะผู้นำ ทักษะทางอารมณ์และสังคม และทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานสาธารณสุขไปสู่ความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน</p>	-
<p>วันงดดื่มสุราแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ChiangmaiNews, TheBangkokInsight)</p> <p>- นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. กล่าวว่า วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปีนี้ตรงกับวันที่ 2 ส.ค. 2566 ภายใต้คำขวัญ “ไกลเหล้า ไกลโรค ไกลอุบัติเหตุ” มุ่งให้ความสำคัญกับสุขภาพประชาชน ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพของประชาชน ด้วยวิธี “1 ลด 3 เพิ่ม” คือ ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มเงินในกระเป๋า เพิ่มภูมิคุ้มกันร่างกาย และเพิ่มความสุขในครอบครัว</p>	-
<p>ประชุมพัฒนาระบบยาและงานเภสัชกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thereporter</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาระบบด้านยาและงานเภสัชกรรม ภายใต้แนวคิด “Synergy For Medication Safety รวมพลังเพื่อความปลอดภัยด้านยา” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้แทน 12 เขตสุขภาพที่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านยา ระดับดีเด่น รวม 288 แห่ง พร้อมย้ำเรื่องความปลอดภัยด้านยา ขอให้มองอย่างครอบคลุม ทั้งในมุมมองของผู้ปฏิบัติหน้างาน ประชาชน มุมมองเชิงระบบ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย และร่วมกันสร้างคุณค่าจากวิชาชีพเข้าไปในทุกมิติ ทั้งในหน่วยบริการ การสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชน ตลอดจนการผลิตและสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ</p>	-
<p>ประชุมวิชาการทดสอบความชำนาญระดับชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมวิทย์ฯ, สสน.)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย กรมวิทย์ฯ จัดประชุมวิชาการทดสอบความชำนาญระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่อ “ความก้าวหน้าของการทดสอบความชำนาญ เพื่อความเข้มแข็งทางการแพทย์และการคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีของหน่วยงานต่าง ๆ สร้างเครือข่ายการทดสอบความชำนาญระดับชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านประกันคุณภาพและความสามารถของห้องปฏิบัติการ ส่งผลเชื่อมโยงไปถึงความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชน และคุณภาพผลิตภัณฑ์</p>	-
<p>Green Hospital ต้นแบบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เผยกรมการแพทย์ร่วมกับ บ.พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ลงนาม MOU โครงการพัฒนาโรงพยาบาลตามแนวทางการดำเนินงาน Green and Clean Hospital ต้นแบบ เพื่อศึกษาพัฒนา สนับสนุน และแลกเปลี่ยนข้อมูลของโครงการด้านระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงานเพื่อรองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าของหน่วยงาน และการพัฒนาติดตั้งยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการให้บริการทางการแพทย์ในพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้หลักการความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ</p>	-
<p>อบรมแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย กรมฯ จัดอบรมแพทย์แผนไทยทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพผู้ป่วยระยะประคับประคองด้วยการแพทย์แผนไทยแบบบูรณาการ ตามหลักธรรมาภิบาล แบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ จิตสังคม จิตวิญญาณ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน</p>	-
<p>ภาวะข้อเข่าเสื่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ) เว็บไซต์ (pptvhd36, TNN)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ให้ข้อมูลว่า โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ พบมากในวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม โรคจะดำเนินไป</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เรื่อย ๆ สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จะพบว่าผู้ที่มีปัจจัยความเสี่ยงสูง คือ อายุมาก 50-75 ปี เพศหญิงมากกว่าเพศชาย อ้วน น้ำหนักตัวมาก มีการใช้งานของข้อเข่าอย่างหนัก และเคยได้รับบาดเจ็บของข้อเข่ามาก่อน</p> <p>- นพ.ธนิษฐ์ เวชชาภินันท์ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการที่สำคัญของข้อเข่าเสื่อม คือ ปวดตื้อ ๆ บริเวณรอบ ๆ ข้อเข่า ปวดมากขึ้นเมื่อยืนหรือลงน้ำหนัก ข้อเข่าฝืดตึง มีเสียงดังกรอบแกรบขณะเคลื่อนไหว และบวม ผิดรูปขาโค้ง วิธีการรักษาคือ ใช้อาหารเพื่อบรรเทาอาการ ใช้เครื่องมือทางกายภาพ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อ การใช้อุปกรณ์พยุงข้อเข่า บางรายอาจต้องใช้เครื่องช่วยเดิน ทั้งนี้ ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ท่าทาง การใช้ชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อม ควบคุมน้ำหนักตัว กรณีผู้ป่วยที่เป็นมาระยะเวลานานและอาการรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัด</p>	
<p>ออย.ยันแบ่งผู้คนที่ขายในไทยปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ (มติชน, prd., thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. เผยกรณีต่างประเทศมีผู้ฟ้องร้อง บ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน กรณีใช้แบ่งผู้เด็กของบริษัทแล้วเป็นมะเร็งบริเวณเนื้อเยื่อรอบหัวใจ สาเหตุจากในแบ่งมีแร่ใยหินปนเปื้อน ว่า ออย. ได้ติดตามเฝ้าระวังความปลอดภัยของแบ่งผู้โรยตัวตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ผลการตรวจวิเคราะห์ทุกรายการไม่พบการปนเปื้อนแร่ใยหิน ขอให้ผู้บริโภควางใจแบ่งผู้เด็กที่ขายในไทย มีความปลอดภัย ไร้การปนเปื้อนแร่ใยหิน</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ pptvhd36</p> <p>- รพ.ราชวิถี 2 (รังสิต) ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลว่า ไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัป (High-fructose corn syrup) เป็นสารอันตรายที่เร่งให้ไขมันพอกตับขั้นสุด ทานมากเกินไปทำให้เกิดโรคได้ เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปเป็นสาเหตุหรือมีความสัมพันธ์ส่งผลต่อไขมันพอกตับหรือโรคตับอื่น ๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เผยการแชร์ข้อมูลน้ำมันเบนซินชนิดอนฟิซจากแมลงกัดต่อยได้นั้น เป็นคำแนะนำที่ผิด และอันตรายมาก หากทาน้ำมันเบนซินที่ผิวหนัง เสี่ยงได้รับพิษเฉียบพลันที่ทำให้เกิดการระคายเคืองตาหรือผิวหนัง มีอาการหายใจติดขัด เป็นผื่นแดง ปวดแสบปวดร้อน มีอาการบวมพอง ผิวหนังแห้งและตกสะเก็ด</p>	-
<p>ใส่กรอกเงินเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch3plus, thainews, ejan)</p> <p>- ออย. ร่วมกับ ปคบ. และกรมปศุสัตว์ เข้าค้นอาคารแห่งหนึ่ง ย่านถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พบ น.ส.จินตามณี (สงวนนามสกุล) เป็นเจ้าพนักงานดูแลสถานที่ดังกล่าว พร้อมตรวจยึดผลิตภัณฑ์ใส่กรอก ยี่ห้อ "Shuanghui" 1,440 แห่ง และผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนทั้งหมด นำมาใช้ประกอบอาหารสุกีสไต้ลี้เงิน แบบหมาล่าสายพาน เสี่ยงต่อการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522</p>	-
<p>คลินิกเสริมความงามเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ไทยรัฐ, newt, ejan, ch7, js100)</p> <p>- พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่มแหยม ผู้กำกับฯ 4ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้นคลินิกเสริมความงาม CCOCO BEAUTY CLINIC ถ.สุขุมวิท กทม. หลังได้รับการประสานจากกรม สบส. ว่ามีการเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงแพทย์ผู้ทำการรักษาไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พบมีชาวจีนเป็นนายทุน สาวเมียนมาอ้างเป็นหมอ เรียนจบแพทย์จากประเทศตัวเอง เปิดในไทยเพียง 9 เดือน แต่มีสาขากว่า 15 ประเทศทั่วโลก และตรวจยึดของกลางไว้ 51 รายการ เป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอาง</p>	-